

Chúa Nhật Lễ Kính Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh 2/2/2025 - Mừng Xuân Ất Tỵ

Ý Lễ Trong Tuần

Tin Mừng Lc 2, 22-40



Nhân dịp Năm Mới, Cha Chánh Xứ cùng Ban Chấp Hành xin kính chúc quý ông bà cô bác anh chị em một Năm Mới An Khang Thịnh Vượng, và luôn được bình an trong vòng tay yêu thương quan phòng của Chúa và Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, Thánh Cả Giuse, cùng Thánh Quan Thầy Antôn!

Thứ Bảy (1/2): + LH Tôma + LH Hilariô
 (+ LH Tiên Nhân + Các LH + Tạ Ơn + Cầu Bình An)
Chúa Nhật (2/2): Lễ Kính Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh - Mừng Xuân Ất Tỵ
 (+ LH Jack, Jeffrey, & Charlotte) + LH Đôminicô
 (+ 2 LH Anna + Các LH) + LH Anphongsô + LH Hilariô
 (+ LH Đaminh + LH Maria, Giuse + Cầu Bình An)
 (+ Tạ Ơn + Cầu Bình An + LH Gioan + LH Nội Ngoại + Thánh Hoá Công Việc)
 (+ LH Tiên Nhân + LH Gioan Baotixita)
Thứ Hai (3/2): - Th. Blaise, GM Tử Đạo; Th. Ansgar, GM
Thứ Ba (4/2): + LH Hilariô (+ LH Tiên Nhân + Các LH)
Thứ Tư (5/2): - Thánh Angatha, Đồng Trinh Tử Đạo
 + LH Hilariô + Cầu Bình An
Đáp Ca: Ân tình Chúa thiên thu vạn đại / Chúa dành cho ai kính sợ Người.
Thứ Năm (6/2): - Thánh Paul Miki và Các Bạn Tử Đạo
 + Tạ Ơn + LH Hilariô
Thứ Sáu (7/2): Mùa TN + Tạ Ơn + LH Hilariô
Thứ Bảy (8/2): Thứ Bảy IV Thường Niên
Chúa Nhật (9/2): Chúa Nhật V Thường Niên

Phúc Âm: Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Mô-sê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa." Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hôi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hải Nhi Giê-su đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, thì ông ẵm lấy Hải Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

"Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài."

Cha và mẹ Hải Nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về Người. Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hải Nhi: "Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra."

Lại cũng có một nữ ngôn sứ là bà An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hải Nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Na-za-rét, miền Ga-li-lê. Còn Hải Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

Cầu Nguyên: Lạy Chúa Giê-su, sống cho Chúa thật là điều khó. Thuộc về Chúa thật là một thách đố cho con. Chúa đòi con cho Chúa tất cả để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa. Chúa thích lấy đi những gì con cậy dựa để con thực sự tựa nương vào một mình Chúa. Chúa thích cắt tỉa con khỏi những cái rườm rà để cây đời con sinh thêm hoa trái. Chúa cương quyết chinh phục con cho đến khi con thuộc trọn về Chúa.

Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm và tính toán khôn ngoan để sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, dù phải chịu mất mát và thua thiệt. Ước gì con cảm nghiệm được rằng trước khi con tập sống cho Chúa và thuộc về Chúa thì Chúa đã sống cho con và thuộc về con từ lâu. Amen.

Một Gia Đình, Sống Tròn Đầy Trong Đức Ki-tô

Chúa Nhật tới (9/2) là Chúa Nhật đánh dấu tuần cuối cùng của Giáo Xứ trong việc tham gia Cuộc Vận Động Một Gia Đình, Sống Tròn Đầy Trong Đức Ki-tô. Giáo Xứ chúng ta đã vượt qua mục tiêu mà Đức Cha đề ra, \$455,000. Cho đến nay, GX chúng ta đã quyên góp được \$489,020, 107.5% của mục tiêu (với 43.2% số gia đình tham gia). Từ giờ trở đi, GX chúng ta sẽ nhận được 80% số tiền từ những đóng góp cho Cuộc Vận Động này.

Nếu quý ông bà anh chị em nào chưa cam kết, thì xin xúc tiến ngay trong tuần này và nộp lại Tờ Cam Kết trong cuối tuần tới, Chúa Nhật ngày 9/2/2025. Chúa Nhật tới sẽ là thời mốt quan trọng cho Cuộc Vận Động này, đó là Chúa Nhật của Cam Kết.

Đức Cha Kemme muốn nhấn gởi lời cảm ơn chân thành đến với tất cả quý ông bà anh chị em đã quảng đại đóng góp cho nỗ lực quan trọng này. Chúng ta cùng nhau đáp lời mời gọi vươn lên từ một giáo xứ duy trì trở thành một giáo xứ mới mang sứ mạng truyền giáo cách tích cực hơn. Đức Cha tha thiết mời gọi tất cả mọi thành viên trong giáo xứ cùng nhau góp tay xây dựng giáo xứ và Giáo Phận để thi hành sứ mạng mà Chúa trao phó.

Chân thành cảm ơn quý ông bà anh chị em!

Người Quản Lý Trung Tín Của Chúa - Stewardship

Ban Stewardship đã phân phối tất cả các Hộp Bao thư Năm 2025 cũng như thư hồi báo Stewardship đến các vị Trưởng/Phó Khu. Xin mọi Gia Đình trong CD/GX liên lạc với Trưởng/Phó Khu của mình để nhận Hộp Bao thư Stewardship để ở phía cuối Nhà thờ.

Nếu có sai sót, xin liên lạc ngay với Trưởng/Phó Khu để báo cho ban Stewardship chỉnh sửa cho quý ông bà anh chị em. Chân thành cảm ơn.

Kết Quả Xổ Số Hội Chợ Tết Ất Tỵ 2025

Độc Đắc: 0349	Hạng 1: 2286	Hạng 2: 2676
Hạng 3: 5255	Hạng 4: 6473	Hạng 5: 6420
Hạng 6: 6357	Hạng 7: 0057	Hạng 8: 6536

Giáo Xứ chân thành cảm ơn những sự ủng hộ và đóng góp của tất cả quý ông bà anh chị em.

Cách Để Hưởng Ơn Toàn Xá Năm Thánh 2025

Các tín hữu có thể thực hiện một trong các việc sau để lãnh ơn toàn xá trong Năm Thánh 2025:

- 1) Tham dự các cuộc hành hương cấp Giáo phận và các Thánh Lễ cử hành Năm Thánh do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự.
- 2) Kính viếng một trong các nhà Thờ được chỉ định: Nhà thờ Chánh Tòa, và làm một trong các việc sau: sốt sáng tham dự Thánh lễ, tham dự buổi cử hành Lời Chúa, đọc 1 Giờ Kinh Phụng vụ (kinh sách, kinh sáng, kinh chiều), ngắm Đàng Thánh Giá, hoặc lần Chuỗi Mân Côi.
- 3) Thực hiện một việc bác ái.
- 4) Thực hiện các hành vi sám hối qua việc hãm mình hoặc tham gia các việc phục vụ cộng đồng.
- 5) Làm một việc truyền giáo, tĩnh tâm hoặc tham dự lớp học hỏi về văn kiện Công Đồng Vatican II hay Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo. LƯU Ý:

1. Các ân xá được ban với những điều kiện thông thường:

- Xưng tội (tâm hồn trong tình trạng sạch tội trọng)
- Rước Lễ (trong ngày muốn lãnh ơn toàn xá)
- Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng

2. Có thể lãnh ơn toàn xá lần thứ hai trong ngày, nếu thực hiện một việc bác ái vì lợi ích các linh hồn và có Rước Lễ lần thứ hai trong cùng ngày.

Lưu ý: để hưởng ơn toàn xá, không những cần sạch tội nhưng còn phải từ bỏ khuynh hướng phạm tội.

Tìm Hiểu Ơn Gọi, Zoom & See

Các sơ dòng Đaminh thuộc chi hội Sisters of Peace sẽ có những buổi tìm hiểu ơn gọi đi tu cho phái Nữ ngày 7-9 tháng 2. Mọi chi tiết về các buổi Zoom meetings (họp mặt qua mạng), xin liên lạc sơ Mai-dung Nguyen, OP 405-248-7027 hoặc mai-dung.nguyen@oppeace.org.

Lịch Trình Sinh Hoat Giáo Xứ

- 22-23/2/2025: Hội CBMCG bán quán
- 25-28/2/2025: Cha Xứ đi tĩnh tâm
- 5/3/2025: Thứ Tư Lễ Tro
- 11-27/3/2025: Cha Xứ & một số giáo dân đi hành hương

Sách Bài Đọc Năm C: xin xem trang 489
Thánh Vinh Đáp Ca: Chính Chúa Tể càn khôn là Đức Vua vinh hiển.
Allêluia, Allêluia: Đức Ki-tô là ánh sáng soi đường cho dân ngoại / là vinh quang của Ít-ra-en Dân Chúa. Allêluia.
Tiền Dâng Chúa, Chúa Nhật 26/1/2025
 - Các Thánh Lễ Tiếng Việt : \$4,362.00
 - Các Thánh Lễ Tiếng Anh: \$2,006.00

Phụng Vụ Chúa Nhật 9/2/2025
 Lời Chúa, Lời Nguyện (Thứ Bảy): Đoàn LMĐT
 Lời Chúa, Lời Nguyện (CN): Đoàn Thiếu Nhi
 Thừa Tác Viên (CN): Anh Đỗ Trung, Chị Hoàng Nguyễn Quỳnh Nhiên, Anh Trần Hiền, Anh Vinh Ricky
 Xin Tiền Nhà Thờ (CN): KT Nguyễn Duy Khang

Ý Cầu Nguyên Của Đức Thánh Cha 2/2025
 Ý truyền giáo: cầu cho ơn gọi Linh Mục và Tu Sĩ.
 Chúng ta hãy cầu nguyện để cộng đồng Giáo Hội có thể chào đón những khao khát và sự lưỡng lự của những người trẻ cảm thấy được mời gọi phục vụ sứ mệnh của Chúa Ki-tô trong đời sống Linh Mục và Tu Sĩ.